

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มคนรักรักรวม

ตำบลโพกรรม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

เรื่อง ขอคัดค้านโครงการก่อสร้างหน่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าถ่านหินขนาดกำลังผลิตติดตั้ง ๙.๙ เมกะวัตต์

เนื่องด้วยบริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัด ผู้ประกอบกิจการผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๔/๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลโพกรรม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง ๙.๙ เมกะวัตต์ เพื่อใช้ในกระบวนการประกอบกิจการผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์ โดยก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าถ่านหินในแหล่งชุมชนที่มีประชาชนพักอาศัยอยู่หนาแน่น ซึ่งตำบลโพกรรม และตำบลใกล้เคียงสถานที่ก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน เป็นพื้นที่การเกษตรของประชาชน ซึ่งมีประชากร จำนวน ๓,๖๖๔ คน ที่ตั้งบ้านเรือนพักอาศัย จำนวน ๑,๓๑๐ ครัวเรือน มีสถานศึกษา จำนวน ๔ แห่ง วัด จำนวน ๔ วัด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๑ แห่ง

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินของบริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ จำกัด เป็นการดำเนินการเพื่อลดต้นทุนการผลิตซึ่งเป็นผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยขาดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่จะต้องได้รับผลกระทบในระยะยาว อันเนื่องมาจากการใช้ถ่านหินที่เมืองค้ประกอบของสารเคมีต่างๆ อาทิเช่น ซัลเฟอร์ สารหนู แคดเมียม สารปรอท สารตะกั่ว โครเมียม ซีรีเนียม ฯลฯ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากการเผาไหม้ของถ่านหินจะก่อให้เกิดแก๊สพิษเป็นฝุ่นขนาดเล็กมากที่มีผลกระทบต่อระบบการหายใจ และก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ปอด หอบหืด มะเร็งจากสารอินทรีย์ระเหยโรคจากโลหะหนักที่จะทำให้ระบบการหมุนเวียนของเลือดล้มเหลว ทำลายตับ ไตวายเฉียบพลัน ฝุ่นกระจายในอากาศเป็นจำนวนมาก ความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง อันเนื่องมาจากการปลดปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และออกไซด์ของไนโตรเจนที่เกิดจากการเผาไหม้ เมื่อสัมผัสกับน้ำฝน จะเกิดฝนกรด ทำให้ดินเสื่อมคุณภาพ การเจริญเติบโตของพืชผลการเกษตรลดน้อยลง แหล่งน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคใช้ไม่ได้ ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

ตั้งนั้นประชาชนในพื้นที่ตำบลโพกรรมและตำบลใกล้เคียงจึงพร้อมใจกันมีมติในการร่วมกันคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินของ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด (โรงงานกระดาษ) ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลโพกรรม ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานไฟฟ้าถ่านหินกับประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและได้ทำประชาคมกับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหรือยัง

๒. ทาง บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด (โรงงานกระดาษ) ได้ยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าถ่านหินกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวมโดยครบทุกขั้นตอน และ โปร่งใสหรือไม่

๓. ทาง บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด (โรงงานกระดาษ) ใช้ไฟฟ้า ๑๓-๑๔ เมกวัตต์ แต่สร้างโรงงานผลิตไฟฟ้า ๙.๙ เมกวัตต์ เพื่อหลีกเลี่ยง EIA ภาครัฐไม่ควรออกใบอนุญาตให้สร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าถ่านหินและน่าจะจัดให้มีการทำประชาคมเสียก่อน

๔. ทาง บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด (โรงงานกระดาษ) ได้อ้างว่าทำประชาพิจารณ์ไปแล้วนั้น ได้จัดทำจริงหรือไม่และโปรงใสหรือไม่

๕. โรงงานผลิตไฟฟ้าถ่านหินตั้งอยู่กลางหมู่บ้าน อยู่กลางชุมชนชาวตำบลโพกรวมซึ่งมีระยะห่างจากชุมชน โรงเรียน วัด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ระยะห่างไม่เกิน ๕๐๐ เมตร อุสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรีน่าจะไม่ควรอนุญาตให้สร้างโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน

๖. จากที่ พนักงาน บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จำกัด (โรงงานกระดาษ) ได้เคยกล่าวอ้างว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินได้ติดตั้งเครื่องดักจับสารพิษ และฝุ่นละอองของสารต่างๆ นั้นดักได้เพียง ๙๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ จึงทำให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมแน่นอน (และจากข้อ ๕.) เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน สัตว์ และพืช ผัก ผลไม้ ต่างๆ จึงน่าจะไม่ควรอนุญาตให้สร้างโรงงานไฟฟ้าถ่านหินได้
